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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลชมพู  
สมัยสามัญ สมัยท่ี2/ 2561 

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561  เวลา  10.00  น. 
ณ   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลชมพู 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ผูมาประชุม 

๑ .    นายบุญเรียง เชื้อบุญมี   ประธานสภาอบต.ชมพู 
๒ .         นางสุภาพร ภู มิดี    รองประธานสภา อบต.ชมพู  
๓ .    นางลําดวน   สุหา      สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑ 
๔ .   นายสนั่น    ยอดเกตุ    สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๒ 
๕ .    นายแวะ     สนใจ     สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๓ 
๖ .    นายเชาว      เย็นฉํ่า    สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๓ 
๗ .    นายจรัส      ดาวไธสง    สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๔ 
๘ .         นางออน     บุญหวาน   สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๔ 
๙ .         นายสวัสดิ์       พลเคน   สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๕ 
๑๐ . นายอุดม      สั งขพานิช   สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๖ 
๑๑ . นายนารี        มาลาวัน   สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๖ 
๑๒ . นางแสวง    คานกระโทก   สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๗ 
13.         นายพิทักษ    สุดจันทร          สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๗      
14.  นายบุญลอม    บุญเสน   สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๘ 
15. นางศิริมาลัย    ยิ่ งยง    สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๙ 
16. นายอนุ กุล   ติยานันท    สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๙ 
17. นายสุภาพ    ชินโคตร   สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑๐ 
18. นางลําไพ   ประสมศรี    สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑๐ 
19. นายเซง   ภู กิ่ งนา    สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑๑ 
20. นายชัยวัฒน   กระถินทอง   สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑๑                      
21. นางดรุณี    อํ่าคง    สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑๒ 
22.        นางปาน ปอมสาหราย          สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑๒  
23. นายอุทัย   โสไธสง    สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑๓ 
24. นายนิคม  โพธิ์ ขํา       สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑๓  
25. นายกมล   ปดไธสง    สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑๔ 
26. นายบุญจันทร  บุญหลา   สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑4      
27. นายวิชัย   เสนานุช    สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑๕ 

    28.     พันจาเอกณรงค  คําพิลานนท   เลขานุการสภา อบต.ชมพู 
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ผู ไมมาประชุม 

1.นายพยม กล่ําทอง     สมาชิกสภา อบต.  หมู  ๑ 

ผู เขารวมประชุม  
     1.นายบุญชนะ   คลองภู เขียว    นายกองคการบริหารสวนตําบลชมพู  

     2.นายกวี    ไฉลภู มิ      รองนายก อบต.๑  

     3.นายประดิษฐ  ปตตานี   รองนายก อบต.๒  

     4.นายภูมิ  ทัดสอน    เลขานากยกอบต.ชมพู 

     5.จาสิบเอกรัฐกานต  เมืองอินทร         นักวิ เคราะหนโยบายและแผนฯ         

     6.นางสาวลินิน  ชมชิต   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  

  เ มื ่อ ส ม า ช ิก ส ภ า อ ง ค ก า ร บ ร ิห า ร ส ว น ตํ า บ ล ช ม พ ู ม า ค ร บ อ ง ค ป ร ะ ช ุม 
ประธานสภากลาวพิธี เปดประชุมสภา  

นายบุญเรียง   เ ช้ือบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู   : เรียนนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  

ตามที่ ไดสงหนังสือเชิญประชุม ในวันนี้ เปนการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2/2561 

วันอังคารท่ี 15 พฤษภาคม 2561 กระผมขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

    ๑.๑ การดําเนินกิจกรรมอบรมใหความรูดานกฎหมายแกบุคลากรและสมาชิกสภา อบต.  ตาม

โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกบุคลากร สมาชิกสภา อบต. และประชาชน  ประจําป 

2561 จะดําเนินการในวันท่ี 30 พ.ค. 2561 

     1.2 การประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการ

บริหารสวนตําบลชมพู 

              ๑.3 แจงขอรายงานสถานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2561 แจงขอรายงานสถานะการเงิน              

ณ 31 มีนาคม 2561 กองคลังขอรายงานสถานะการเงินขององคการบริหารสวนตําบลชมพู 

ประจําปงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561   เพ่ือประกอบการพิจารณา

การอนุมัติใชเงินสะสม สรุปพอสังเขป ดังนี้ 

  1.รายรับจริงตามประมาณรายรับ   จํานวนเงิน  48,176,715.85  บาท 

  2.รายจายจริงตามประมาณการรายจาย  จํานวนเงิน  25,699,485.15 บาท 

  3.รายจายจากเงินสะสมในปงบประมาณ 2561 จํานวนเงิน  8,789,540.00 บาท 

  4.เงินสะสม ณ 30 เมษายน 2561 27,000,299.00 บาท 
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  5.เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ 30 เมษายน 2561 26,447,039.47 บาท 

  6.เงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชจายได คิดเปนเงิน 17,125,019.10 บาท 

  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1438 ลงวันท่ี 10 

มีนาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

 1.4 เรื่องการโอน (ยาย)พนักงานสวนตําบล  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไปดํารง

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ณ กองสาธารณสุข เทศบาลตําบลปลักแรด อ.บางระกํา  

จ.พิษณุโลก  เม่ือตามมติ ก .อบต.จังหวัดพิษณุโลก วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

ท่ีประชุม : -รับทราบ 27 เสียง – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2561 

นายบุญเรียง   เ ช้ือบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู   :  ตามท่ีไดสงสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 1/๒๕๖1   

 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2561 แลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขอะไรหรือไม   

มติท่ีประชุม  -รับรอง 27 เสียง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม (ถามี) 

นายนิคม โพธิ์ขํา  

ส.อบต.หมู 13: อยากสอบถามการซอมแซมบํารุงถนนลูกรัง หมูท่ี 13 ถนนสายนานายนรินทรชํารุดเสียหาย  

สัญจรไมได รถยนตท่ีสัญจรก็ติดหลมเพราะถนนหลุมมีบอมาก และถนนสายบานนายศรีเดช              

เขตติดตอตําบลพันชาลี ก็ชํารุดเสียหาย อยากใหจัดสรรงบประมาณมาแกไขเรงดวนเพราะผูใชสัญจร

ถนนดังกลาว ไดรับความเดือดรอนมาก 

นายสวัสดิ์ พลเคน 

ส.อบต.หมู 5: อยากสอบถามวาเรื่องถนนลูกรัง ทางคณะผูบริหารไดจัดสรรงบประมาณแกไขปญหาหรือยัง  

เพราะในหมูบานปลวกงามมีถนนเสียหายเปนหลุมเปนบอมาก อยากเสนอแนะใหแกปญหาดังกลาว 

รวมท้ังหมูอ่ืนๆดวย 

นายเชาว เย็นฉ่ํา 

ส.อบต.หมู 3: เรื่องการขยายไฟฟาหมูท่ี 3 และหมูท่ี 11 ไดดําเนินการไปถึงข้ันตอนไหนแลว และอยาก 

สอบถามวาทางจังหวัดพิษณุโลกไดตอบรับเรื่องเงินชวยเหลือปาไมท่ีปลูกปาหรือไม และเรื่องทอน้ํา

คลองไอเขท่ีชํารุดเสียหาย กระผมไดทําหนังสือมาหลายครั้งแลว อยากสอบถามวาจะดําเนินการ

อยางไร และสอบถามเรื่องประปาน้ําพุถึงข้ันตอนไหนแลว การไฟฟาไดประเมินราคามาหรือยัง 
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นายบุญชนะ คลองภูเขียว 

นายกอบตชมพู:   เรื่องกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2561 ทุก 

โครงการท่ีจะมีการจัดซ้ือจัดจางตองมีวิศวกรรับรองแบบ ถาหากลงลายมือชื่อตาม                 

ท่ีกฎหมายกําหนดจะตองมีคาจางใหกับวิศวกร 4-5 เปอรเซ็นต ของมูลคางานกอสราง 

กระผมอยากดําเนินการตามโครงการทุกโครงการแตวาไมสามารถดําเนินการไดเพราะไมมี 

วิศวกรลงลายมือชื่อ ขณะนี้ไดประสานใหกับโยธาธิการชวยรับรองโครงการขององคการ

บริหารสวนตําบลชมพูจํานวน 14 โครงการ แตก็ยังทราบวาทางโยธาธิการจังหวัดจะรับรอง

ใหหรือไม หากไมรับรองก็ไมสามารถดําเนินการได  

เรื่องการขยายเขตไฟฟาหมูท่ี 3 และหมูท่ี 11 ไดรับหนังสือยืนยันการขอใชพ้ืนท่ี

จากกรมปาไมเรียบรอยแลว แตวาเรื่องการใชจายเงินสมทบเปนอํานาจหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลสามารถใชจายไดโดยตรงแต เรื่องเงินสมทบเงินปลูกปานั้น ในขอกฎหมาย

ไดระบุวาหากหนวยงานใดเขามาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาตองเปนผูชําระคาเสียหายจาก

การท่ีบุกรุกปาโดยการปลูกปาทดแทน คิดเปนไรละ 1 หม่ืนกวาบาท รวมเปนเงินท้ังสิ้นกวา 

2 แสนกวาบาท  

เรื่องการซอมแซมถนนท่ีเสียหายชํารุดในตําบลชมพู พยายามท่ีจะดําเนินการใหเร็ว 

ท่ีสุดแตก็ยังลาชา กระผมขอยอมรับวาลาชา แตจะหาแนวทางแกไขใหดีท่ีสุด 

เรื่องประปาน้ําพุ แบบแปลนยังอยูท่ีทางกองชาง ขณะนี้ก็ยังไมมีความคืบหนา 

กระผมจะพยายามเรงแกไข 

 

พันจาเอก ณรงค คําพิลานนท 

เลขานุการสภาอบต.: เรื่องการจัดซ้ือจัดจาง  แนวทางปฏิบัติไมไดตั้งรับในเรื่องของวิศวกร บุคลากรก็ไมมี               

ข้ันตํ่าท่ีจะรับรองแบบได จะตองมีใบประกอบวิชาชีพภาคี คืออาคารไมเกิน 2 ชั้น ซ่ึงเปน

แนวทางของกรมบัญชีกลางท่ีไดประกาศใหใช  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลชมพูกําลังจะ

ประสานกับโยธาธิการจังหวัดและกรมทางหลวงชนบทใหวิศวกรลงลายมือชื่อ แตยังไมทราบ

วาจะลงลายมือชื่อรับรองโครงการตางๆใหไดหรือไม ทางออกท่ีจะดําเนินโครงการไดตองใช

ตามแบบมาตรฐานของกรมฯ แตทางองคการบริหารสวนตําบลชมพูไมไดรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายตามมาตรฐานจึงไมสามารถดําเนินการได  

นายสวัสดิ์ พลเคน 

ส.อบต.หมู 5:   กระผมไดสอบถามทางไฟฟาวังทอง เรื่องไฟฟารายทางในตําบลชมพู ทางไฟฟาวังทองแจงวา 

  ยังไมไดรับหนังสือจากองคการบริหารสวนตําบลชมพู จึงไมสามารถมาสํารวจได 

พันจาเอก ณรงค คําพิลานนท 

เลขานุการสภาอบต.:เรื่องไฟฟาท่ีผานมาดําเนินการทุกป แตปนี้ยังไมไดดําเนินการ กระผมไดสอบถามทาง 

   เจาหนาท่ีไฟฟาแตก็ยังไมไดรับการตอบกลับ 
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นายจรัส ดาวไธสง 

ส.อบต.หมู 4:  อยากสอบถามเรื่องโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ไดเรียกประชุมดวนเพ่ือจะสงโครงการใหกับ 

อําเภอ งบประมาณหมูละ 200,000 บาท ซ่ึงแตละหมูบานจะมีโครงการท่ีเก่ียวกับถนน              

อยากสอบถามวาโครงการดังกลาว มีวิศวกรประจําอําเภอหรือไม หากไมมีจะดําเนินการอยางไร 

โครงการจะสามารถดําเนินการไดหรือไม 

พันจาเอก ณรงค คําพิลานนท 

เลขานุการสภาอบต.: โครงการดังกลาว ตองใหทางองคการบริหารสวนตําบลชมพูออกแบบ แตไมแนใจวา 

โครงการดังกลาวตองทําตามระบบจัดซ้ือจัดจางตามหนวยงานของรัฐหรือไม จะตองรอคําสั่ง

จากทางอําเภอ 

นายอุดม สังขพานิช 

ส.อบต.หมู 6 :    เรื่องการซอมแซมถนนตามหมูบาน คณะผูบริหารทํางานลาชามาก ตั้งแตกอนท่ีจะมี

ระเบียบดังกลาวออกมาแลว และปจจุบันมีระเบียบดังกลาวออกมาแลวทําใหติดปญหามาก

กวาเดิม และอยากสอบถามเรื่องประชุมประจําเดือน จะไดทราบขอระเบียบใหทันเหตุการณ

จะไดไปชี้แจงใหกับชาวบานไดรับทราบปญหาได  

 เรื่องไฟฟา จะใหทางองคการบริหารสวนตําบลชมพูไปสมทบ กระผมไมเห็นดวยหาก

วาระเบียบกฎหมายยังไมชัดเจน หากสมาชิกสภาองคการอนุมัติ เงินดังกลาวไปแลว 

สํานักงานตรวจเงินแผนดินเรียกเงินคืนจะเกิดปญหา  

เรื่องวิศวกร กระผมเขาใจปญหาดังกลาว จึงทําใหงานลาชาไปกวาเดิม กระผมเขาใจ

และเห็นใจ  

นายบุญชนะ คลองภูเขียว 

นายกอบตชมพู: การโดนเรียกเงินคืนยังไมไดขอสรุปท่ีชัดเจนวาเปนเงินจํานวนเทาไร แตทางองคการบริหาร 

สวนตําบลชมพูจะโดนเรียกเงินคืนถนนสายซํารัง-ชมพู  ซ่ึงปญหาคือเรื่องราคากลาง เพราะ

ทางสํานักงานตรวจเงินแผนดินแจงวาองคการบริหารสวนตําบลชมพูตั้งราคากลางสูงเกิน

งบประมาณตามความเปนจริง  คณะกรรมการกลางจึงตองโดนเรียกเงินคืนจํานวนกวา 

200,000 บาท  

  

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ    
 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 
 

5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน

เมษายน ครั้งท่ี 1/2561 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)  

จาสิบเอกรัฐกานต เมืองอินทร 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ :  เลมรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป  
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งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน ครั้งท่ี 1/2561 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.

2560-มีนาคม 2561  (อานรายละเอียดในเลม) 

สวนท่ี 1 จะเปนบทนํา 

สวนท่ี 2 แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนา 

สวนท่ี 3 การดําเนินการประเมินผล 

ภาคผนวก 

เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 ไดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาก็ไดสรุปรายงานผลการประชุมเปนรูปเลมดังกลาวออกมา  

ในสวนท่ี 3 การดําเนินการประเมินผล จะเริ่มต้ังแตหนาท่ี 57 เปนตนไป               

แบบท่ี 1 การกับการจัดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีการประเมินใน

สวนของการประเมินในสวนท่ี1 จะเปนของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ไดมีการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและจัดทํา

แผน มีการประชุม การประชาคมพิจารณารางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาซ่ึงไดดําเนินการ

ทุกกระบวนการ  แบบท่ี 2 เปนการรวบรวมขอมูลปญหาเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดทําแผน ซ่ึงสวนนี้เปนการประชาคมในระดับหมูบาน ตําบลตางๆ การวิเคราะห

ศักยภาพทองถ่ิน เริ่มตั้งแตคณะกรรมการสนับสนุนไปถึงคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และมี

การกําหนดวิสันทัศนตางๆ มีท้ังหมด 19 ประเด็น ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลชมพู

ดําเนินการทึกประเด็น ในการดําเนินงานจริง 

แบบท่ี 2 แบบการติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชมพู ไตรมาสท่ี 1 

เดือนตุลาคมถึงเดือน ธันวาคม 2560 และไตรมาสท่ี 2 เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 

2561  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ขององคการบริหารสวนตําบลชมพูมีท้ังหมดจํานวน 509 

โครงการ ซ่ึงเทากันทุกปตั้งแต พ.ศ.2561-2564 ไดบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และ     

งบประมาณท้ังหมดรวม 538,780,000 บาท ในปงบประมาณพ.สง2561ไดดําเนินการ

ตามแผนดําเนินงานมีท้ังหมด 206 โครงการ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน ดําเนินการจํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.94 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา

ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง ดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.46                                       

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดําเนินการจํานวน 11 โครงการ คิด

เปนรอยละ 5.34 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานอาชีพและรายได ดําเนินการจํานวน 1  

โครงการ คิดเปนรอยละ 0.48  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและบริการ 

ตางๆ ดําเนินการจํานวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ  

0.48  ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ 

ปญญาทองถ่ิน ดําเนินการจํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.94 ยุทธศาสตรท่ี 8 การ 

ดานการเพ่ิมศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลและการใหการสนับสนุนหนวยงานหรือ 
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สวนราชการ ดําเนินการจํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.71 จาก 206 โครงการ 

ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 44 โครงการ  คิดเปนรอยละ 21.36  

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 1.วัตถุประสงคของแบบ           

2.ประโยชน 3. ระยะการติดตาม 4. องคประกอบของแบบ  

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ภาพรวม สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 2. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในภาพรวม 

ภาคผนวก กระผมจะใหแตละสวนแตละกอง ใหผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการประเมินวา

เชื่อมโยงยุทธศาสตรของจังหวัดหรือไม ขององคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหาร

สวนตําบลชมพู  ในแผนงานท่ีเทาไร ชื่อโครงการอะไร และงบประมาณท่ีตั้งไวในแผน และใน

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  มีสมาชิกทานใดตองการสอบถามขอใหยกมือสอบถามได 

พันจาเอก ณรงค คําพิลานนท 

เลขานุการสภาอบต.: ขอเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชมพูไดนําเสนอความ 

คิดเห็นไวเปนขอสังเกต ใหรับทราบ แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีจํานวน 509 โครงการตอป 

งบประมาณคอนขางสูงมาก ซ่ึงตองแจงใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชมพู

ทราบวา ไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมดจริง ซ่ึงเปนความตองการและปญหาท่ีชาวบานได

นําเสนอและไดนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ซ่ึงแตละโครงการมีการวิเคราะหยังไม

ครบถวน ในหนา 71 เปนตนไป จะเปนแนวทางท่ีใหติดตามและประเมินผลโครงการ โดย

ผาน 14 ตัวชี้วัด โครงการจะลดลง จะทําใหชัดเจนมากข้ึนวาโครงการไหนทําไดหรือไมได 

ในเรื่องของชื่อโครงการ เปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินการจะตองใหความสําคัญ แตไปเนนหนักใน

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน แตอีก 7 ยุทธศาสตรท่ีเหลือไมไดให

ความสําคัญ  

นายบุญเรียง   เ ช้ือบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู   : สมาชิกทานใดตองการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ถามีขอใหยกมือสอบถาม ถา 

  หากไมมีกระผมจะถือวาท่ีประชุมรับทราบ 

 

 มติท่ีประชุม -รับทราบ 27 เสียง – 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญชนะ คลองภูเขียว 

นายกอบตชมพู: แจงถนนสายบานรักไทย-ซําตาเคียน ไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จึงไมสามารถดําเนินการ 

   ได จึงตองชะลอโครงการดังกลาวไวกอน 

 นายแวะ สนใจ 

ส.อบต.หมู 3:   สอบถามถนนสายหลักจากบานนายตาทุมไปถึงบานนายแคลง ประมาณ 200เมตร อยากให 

   เขาไปสํารวจพ้ืนท่ีดังกลาว วาสามารถดําเนินการซอมแซมท่ีชํารุดเสียหายไดหรือไม  

นายบุญชนะ คลองภูเขียว 

นายกอบตชมพู:ถนนสายหลักจากบานนายตาทุมไปถึงบานนายแคลง ถนนเสนดังกลาวเปนมีหินข้ึนมาแลว  

  กระผมวางแผนวาอยากจะเทลาดยางทับถนนเดิม  

นายสภาพ ชินโครต 

ส.อบต.หมู10: สอบถามหอกระจายขาวหมูท่ี 10 

 

นายบุญชนะ คลองภูเขียว 

นายกอบตชมพู:  หอกระจายขาวจะดําเนินการใหเร็วท่ีสุด เพราะไมไดใชวิศวกรรับรองสามารถดําเนินการได

เลย 

นายนิคม โพธิ์ขํา  

ส.อบต.หมู 13: สอบถามถนนสายหลักจากหมูท่ี 15 ถึงเขตทางตําบลพันชาลี มีนโยบายจะพัฒนาหรือไม

อยางไร  

นางลําดวน สุหาพาณิช 

ส.อบต.หมู 1: ถนนสายหนองปลาสรอย ขณะนี้ชํารุดเสียหายอยากใหเรงซอมแซม 

 

นายบุญเรียง   เ ช้ือบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู :  ขอขอบคุณทุกทานท่ีเสียสละเวลามาเขารวมประชุมในวันนี้ขอให 

 ทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

เลิกประชุม  13.20 น. 
 
 
 
    พันจาเอก     ณรงค     คําพิลานนท         บันทึกการประชุม  

( ณรงค      คําพิลานนท )  
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชมพู  
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     ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม. . . . . . . . . เห็นชอบ.. . . . . . . . . . . . . 
 
      

(ลงชื่อ )            อุดม    สังขพานิช  
         ( นายอุดม    สังขพานิช )      

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชมพู หมู  ๖  
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
    (ลงชื่อ )                 นิคม   โพธิ์ ขํา  
             ( นายนิคม   โพธิ์ ขํา  )  
      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชมพู หมู  ๑๓ 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
(ลงชื่อ )               กมล   ปดไธสง  

            ( นายกมล   ปดไธสง )   
        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชมพู หมู  14 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
วันท่ี . . . .25 . . . . เดือน…พฤษภาคม.. . . .พ.ศ. 2561 

 
สภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ชมพู ครั้ งนี้ เรียบรอยแลวเมื่อครั้ งประชุม
สภา สมัย. . .สามัญ .สมัยท่ี .3.. .ครั้ ง ท่ี .1 /2561 เ ม่ือวันที่ . .15. . เดือน. .สิงหาคม     
พ.ศ. 2561 

 
(ลงชื่อ )          บุญเรียง    เชื้อบุญมี  

(นายบุญเรียง    เชื้อบุญมี)  
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชมพู 

       วัน ท่ี . . . .15 . . . . เดือน. .สิงหาคม.. . . .พ.ศ. 2561 


